

Đôi nét về Extended Families Australia

Extended Families Australia là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa trẻ em và thanh thiếu niên bị khuyết tật, gia đình các em và cộng đồng.

Đôi nét về Quỹ tài trợ Kết nối Đa văn hóa

Chương trình này do Extended Families Australia tổ chức với nguồn kinh phí thông qua Chương trình Tài trợ Cộng đồng của Hội đồng Brimbank.

'Tình bạn, Vui vẻ và Tiếp cận Cộng đồng'

Liên hệ



Điều phối viên Thanh Nguyễn 0451 665 057



Thanh.Nguyen@extendedfamilies.org.au



www.extendedfamilies.org.au

**CHƯƠNG TRÌNH Vào Kỳ
Nghỉ Hè –
Kết nối Đa văn hóa
2024 Brimbank**

● ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Gia đình **gốc Việt Nam sinh sống tại Brimbank** có con bị khuyết tật trong độ tuổi từ **5 đến 25 tuổi** rất được hoan nghênh liên hệ với chúng tôi để tham gia vào chương trình!

Tại các Sự kiện của chúng tôi, **ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ phải đi cùng** trẻ bị khuyết tật. **Anh chị em ruột từ 17 tuổi trở xuống** cũng có thể tham gia!

● NHÂN VIÊN Sự kiện

Tùy thuộc vào số lượng RSVP chúng tôi nhận, **sự kiện của chúng tôi thường có khoảng 4-5 nhân viên của Extended Families tham gia.**

Cả **nhân viên hỗ trợ hòa nhập cộng đồng nam và nữ tham dự** đều:

- làm việc cho Extended Families Australia.
- có kinh nghiệm hoà nhập cộng đồng sâu rộng,
- được kiểm tra thông tin qua hệ thống kiểm tra của NDIS.

Ngoài ra, ít nhất 2-3 nhân viên sẽ có mặt tại mỗi Sự kiện nói tiếng Việt lưu loát.

Khi làm việc với các Công ty Tổ chức Hoạt động cộng đồng, chúng tôi yêu cầu đối tác của chúng tôi có Giấy phép Làm việc với Trẻ em và có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt các hoạt động mà chúng tôi yêu cầu họ cung cấp. Chúng tôi lên Kế hoạch Sự kiện chi tiết để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ vào ngày tổ chức sự kiện.

● CHI PHÍ Chương Trình & THAM GIA

Mỗi gia đình cần đóng một khoản phí là \$10 để tham gia mỗi sự kiện. Nếu gia đình không đủ khả năng chi trả khoản phí này, họ có thể thảo luận với Điều phối viên Chương trình về việc giảm khoản đóng góp.

Để tham gia vào tất cả những sự kiện vui nhộn của Kết Nối Đa Văn Hóa, gia đình sẽ cần hoàn tất **Biểu mẫu Đăng ký Tham gia** bằng cách liên hệ Điều phối viên Chương trình : **Thanh Nguyễn 0451 665 057 E:**
Thanh.Nguyen@extendedfamilies.org.au

● CÁCH THỨC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Tất cả các Sự kiện Kết nối Đa văn hóa đều nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình Brimbank có thành viên bị khuyết tật trở nên năng động hơn, **trải nghiệm những điều mới mẻ và xây dựng kỹ năng, giúp họ mạnh mẽ hơn và kết nối hơn** với nhau và với cộng đồng rộng lớn hơn của họ! **Sẽ có bốn sự kiện diễn ra trong năm 2024!**

Mỗi kỳ nghỉ hè, các gia đình gốc Việt Nam đã đăng ký sẽ được nhân viên hỗ trợ hòa nhập cộng đồng có khả năng giao tiếp song ngữ của Extended Families giúp đỡ để tham gia vào các sự kiện cộng đồng do Extended Families phối hợp với các nhóm văn hóa khác đại diện tại Brimbank tổ chức.

Mỗi sự kiện kéo dài 3 giờ và gồm nhiều hoạt động vui nhộn dành cho các thành viên bị khuyết tật **trong độ tuổi từ 5 đến 25 tuổi** và các anh chị em ruột của họ (dưới 17 tuổi) cùng tham gia!

Thường có từ 50 đến 70 người tham dự sự kiện của chúng tôi. Trung bình, có khoảng 35 -45 trong số này là trẻ em và thanh thiếu niên. Phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc chính thức phải tham dự cùng với trẻ bị khuyết tật. Nhân viên của chúng tôi lập kế hoạch hoạt động cùng với các đối tác của nhóm văn hóa và các thành viên tham gia chương trình, xem xét sở thích, khả năng và nhu cầu hỗ trợ của người tham gia. **Chúng tôi đảm bảo có các hoạt động thú vị dành cho mọi thành viên tham gia!**

Trọng tâm của Kết Nối Đa Văn Hóa sẽ là thực hiện **các hoạt động gia đình thú vị** giúp chúng ta tìm hiểu về các hoạt động văn hóa của các nhóm cộng đồng khác. Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động **nấu ăn, thể thao, nghệ thuật và thủ công hấp dẫn** và học cách chào hỏi nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau!

Thư mời đến các sự kiện được gửi đến các gia đình đã đăng ký **4 tuần trước mỗi sự kiện theo lịch trình.** Thư mời bao gồm các hoạt động sẽ được thực hiện, thời gian và địa điểm của sự kiện. Bạn sẽ cần xác nhận có tham dự 2 tuần trước và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn xác nhận xác nhận chỗ của bạn tại sự kiện.